



THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY SÔNG HÌNH

SỐ 07

8/2024

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

LÝ LUẬN- THỰC TIỄN- KINH NGHIỆM

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Biên tập xin giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết: "Từ việc sinh hoạt chi bộ "bù", nghĩ về trách nhiệm đảng viên" của PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Chi bộ mạnh là nhờ mọi đảng viên đều tốt. Các đảng viên tốt gắn bó, kết hợp lại cấu thành tổ chức chi bộ theo những nguyên tắc nhất định của Đảng và đến lượt mình, tổ chức chi bộ lại quy định mọi hoạt động của đảng viên, trong đó có việc sinh hoạt đảng mà đảng viên phải tuân theo. Chính vì vậy, việc đảng viên thiếu vắng không tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ đặt ra cho chi uỷ, chi bộ phải nhanh chóng tìm ra lời giải. Yêu cầu đặt ra là, chi uỷ và chi bộ phải làm sao bảo đảm cho đảng viên được tham gia sinh hoạt chi bộ, vừa tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn nơi cơ quan, đơn vị đảng viên đang công tác, làm việc.

Chi bộ khu dân cư tôi có số đông đảng viên là cán bộ đã nghỉ hưu. Trừ số đảng viên thuộc diện miễn sinh hoạt, việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng thường không bảo đảm số số tham gia, thậm chí có đảng viên thiếu vắng từ 2

đến 3 kỳ sinh hoạt liên tiếp. Bên cạnh số đảng viên có lý do chính đáng như: ốm đau, bệnh tật hay có công việc đột xuất, số thiếu vắng thường rơi vào các đảng viên trẻ. Đây là các đảng viên còn đang tham gia công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, có cả công ty liên doanh với nước ngoài, do ở đó chưa có tổ chức đảng nên được giới thiệu, chuyển về sinh hoạt cùng với chi bộ khu dân cư.

Với số đảng viên trẻ này, việc vừa bảo đảm thời gian sinh hoạt đầy đủ với chi bộ để làm tròn nhiệm vụ đảng viên, vừa bảo đảm được kỷ luật, thời gian lao động rất chặt chẽ của cơ quan, đơn vị nơi họ đang công tác là bài toán chưa có lời giải. Thậm chí đâu đó đã có ý kiến băn khoăn cho rằng, một người không thể làm tốt cả hai việc này cùng một lúc. Thực trạng nói trên không thể không đặt ra cho cấp uỷ, chi bộ nhiều suy nghĩ, trăn trở. Vấn đề trên đã được nêu ra thảo luận, bàn bạc trong nhiều kỳ sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ. Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, chi uỷ đã có một số biện pháp cụ thể như ghi sổ theo dõi để chấm điểm thi đua, thực hiện điểm danh cuối mỗi buổi sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều chưa mang lại

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

kết quả. Chi uỷ và chi bộ cũng đã bàn đến việc thay đổi lịch sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng nhưng vẫn không thành do lịch thời gian sinh hoạt hiện tại đã thành nền nếp ổn định nhiều năm và là phù hợp với chi bộ khu dân cư có số đông đảng viên là cán bộ đã nghỉ hưu.

Trong nội bộ chi bộ đã xuất hiện “lời ra tiếng vào”, nhất là vào dịp tổng kết đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên cuối năm. Các ý kiến nêu ra là đúng và không phải không có lý khi cho rằng không thể cào bằng, đánh giá các đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ với đảng viên nghỉ, thiếu vắng sinh hoạt, dù đã có báo cáo xin phép chi bộ đầy đủ. Việc chia sẻ, thông cảm lẫn nhau giữa các đảng viên trong cùng một chi bộ, cùng một khu dân cư “tối lửa tắt đèn có nhau” là cần thiết, song cũng ở mức độ nào đó. Việc thiếu vắng không tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng của một số đảng viên của chi bộ là không thể chấp nhận được, đòi hỏi chi bộ phải có sự đổi mới không chỉ về nền nếp sinh hoạt mà cả về quản lý, kiểm tra, giám sát đối với đảng viên.

Ai cũng biết, đảng viên của Đảng được sinh hoạt, hoạt động trong một tổ chức đảng chứ không phải một câu lạc bộ theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Chính tính tổ chức chặt chẽ và kỷ luật nghiêm minh đã làm nên sức mạnh của Đảng. Chi bộ là nền tảng của Đảng, là

hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở do chính đảng viên xây dựng mà thành. Do vậy là đảng viên của Đảng thì phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định của Đảng. Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 12-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 6-7-2018 “về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thì “Chi bộ họp thường lệ mỗi tháng một lần, họp bất thường khi cần”. Với tư cách là tổ chức, cơ quan lãnh đạo của Đảng vững chắc ở khu dân cư, việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng là rất cần thiết nhằm: Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng; trao đổi, thống nhất nhiệm vụ công tác cho tháng tiếp theo; xác định, trao đổi những vấn đề trọng tâm liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu của cấp ủy cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên và quần chúng; lắng nghe phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng.

Chi bộ mạnh là nhờ mọi đảng viên đều tốt. Các đảng viên tốt gắn bó, kết hợp lại cấu thành tổ chức chi bộ theo những nguyên tắc nhất định của Đảng và đến lượt mình, tổ chức chi bộ lại quy định mọi hoạt động của đảng viên, trong đó có việc sinh hoạt đảng mà đảng viên phải tuân theo. Chính vì vậy, việc đảng viên thiếu vắng không tham gia sinh hoạt

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

chi bộ đầy đủ đặt ra cho chi uỷ, chi bộ phải nhanh chóng tìm ra lời giải. Yêu cầu đặt ra là, chi uỷ và chi bộ phải làm sao bảo đảm cho đảng viên được tham gia sinh hoạt chi bộ, vừa tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn nơi cơ quan, đơn vị đảng viên đang công tác, làm việc. Nói cách khác, một khi quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ đảng viên được thực hiện tốt, đồng nghĩa với việc thực hiện quy định của Đảng về tôn trọng người lao động, tạo điều kiện để họ yên tâm hơn trong công tác chuyên môn, bảo đảm có thu nhập, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống gia đình.

Trong “cái khó ló cái khôn” và sáng kiến đã xuất hiện. Trong một buổi sinh hoạt tổ đảng, vấn đề nêu trên lại được đưa ra thảo luận dân chủ, có ý kiến đề xuất: “Tại sao chi uỷ không tổ chức sinh hoạt “bù” vào một khung giờ thích hợp cho số đảng viên còn thiếu, vắng trong các buổi sinh hoạt chi bộ chính thức?”. Vậy là quyền dân chủ, quyền được trình bày ý kiến của đảng viên đã được phát huy. Cuộc họp chi uỷ và tiếp theo là họp chi bộ ngay sau đó, ý kiến nói trên được tập thể chi uỷ và đa số đảng viên trong hội nghị chi bộ nhanh chóng tán thành và có sự nhất trí cao.

Lẽ dĩ nhiên, cuộc họp chi bộ “bù” đầu tiên ngay sau đó cũng đã được tổ chức vào một khung giờ buổi tối của một ngày nghỉ mà việc thăm dò trước đó cho thấy là thích hợp. Buổi sinh hoạt có mặt của tập thể chi uỷ cùng hầu hết số đảng viên trẻ đã diễn ra đầm ấm, chân thành và thành công rất tốt đẹp. Vui nhất chính là các đảng viên trẻ còn đang tham gia công tác. Một ý kiến đại diện cho tiếng nói chung của những người dự họp chia sẻ: “Xin cảm ơn sáng kiến của chi bộ, bởi từ nay chúng tôi thấy yên tâm hơn để vừa làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ đảng viên, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, không còn thấp thỏm lo đi làm thì phải bỏ sinh hoạt đảng, còn đi họp đảng thì lại trễ giờ, vi phạm kỷ luật lao động của cơ quan, đơn vị”.

Nhìn nụ cười và niềm vui ánh lên trên khoé mắt các đảng viên trẻ, từ đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí chi uỷ viên đều cảm thấy vui lây với họ, như trút được một gánh nặng, trăn trở bấy lâu nay, càng cảm nhận và thấm nhuần hơn ý nghĩa của việc thường xuyên “tự đổi mới, tự chỉnh đốn” là một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, không loại trừ cả những sáng kiến dù nhỏ bé bắt đầu từ cơ sở □

TIN TRONG HUYỆN

ĐỒNG CHÍ NAY Y BLUNG, TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY: ĐỀ NGHỊ BÀ CON KHÔNG SANG NHƯỢNG ĐẤT ĐỂ CÓ TƯ LIỆU SẢN XUẤT LÂU DÀI

Chiều ngày 31/7, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, gồm bà KSor Chiêu, Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đồng chí Nay Y Blung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh đã về tiếp xúc với cử tri xã xã Sông Hinh.



Cử tri xã Sông Hinh có ý kiến gửi đại biểu HĐND tỉnh, huyện

Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp giữa năm 2024. Trong đó nhấn mạnh đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Trong 06 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác 2 động của nền kinh tế thế giới biến động phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước phục hồi chậm, thiên tai, biến đổi khí hậu đã ảnh

hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp,... nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh ổn định và có mặt phát triển. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,25%. Sản xuất nông - lâm - thủy sản phát triển ổn định, với mức tăng trưởng 4,4%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,77%; dịch vụ tăng 5,22%; tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên ước khoảng 1.960.000 lượt, đạt 57,6% so với kế hoạch, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 49,1% dự toán, tăng 51,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức giao quân đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu đề ra. Đây là kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại kỳ họp, cử tri xã Sông Hinh có ý kiến bày tỏ phần khởi vì cơ sở hạ tầng tại xã ngày càng khang trang từ khi có nông thôn mới; tuy vậy vẫn băn khoăn về thu nhập người dân. Phần lớn hộ dân sống bằng nghề nông nghiệp nhưng thiếu đất sản xuất, nhất là ruộng lúa nước, một số

(Xem tiếp trang 5)

TIN TRONG HUYỆN

KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT THÀNH TÍCH PHÁ VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI

Chiều ngày 15/8/ 2024, Huyện ủy, UBND huyện Sông Hinh vừa khen thưởng đột xuất Công an huyện Sông Hinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn bán người. Trước đó, đơn vị này đã phá thành công vụ án mua bán người để làm gái bán dâm.



Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trao giấy khen, tiền thưởng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của lực lượng Công an huyện Sông Hinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

Theo kết quả điều tra, ngày 8/8/2024, Trương Thị Ngọc Bích (SN 2005, trú thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) cùng một nhóm đối tượng lấy lý do vì chị N.H.N (trú tại Sông Hinh) mà không đòi được nợ, nên nhóm đã đưa N.H.N lên xe về phòng, rồi dùng tay, chân đánh đập. Sau đó, Trương Thị Ngọc Bích liên lạc và thỏa thuận bán chị N.H.N cho quán karaoke Bảo Ngọc 2 ở buôn Nhum, xã Ea Bía với

giá 20 triệu đồng. Tại đây, chị N.H.N bị giam lỏng ở phía sau nhà và bị chủ quán chỉ đạo bán dâm. Toàn bộ tiền bán dâm do chủ quán karaoke thu giữ tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh triển khai toàn bộ lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, giải cứu chị N.H.N khỏi quán karaoke Bảo Ngọc 2 đưa về nơi an toàn.

Hiện Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm Trương Thị Ngọc Bích và 2 người ở quán karaoke Bảo Ngọc 2 là Lê Như Bảo, Trần Thị Mỹ Nương về hành vi mua bán người □

ĐỒNG CHÍ NAY Y BLUNG,...

(Tiếp theo trang 4)

sản phẩm nông nghiệp như bơ, chuối khó tiêu thụ. Cử tri xã Sông Hinh cũng đã kiến nghị chính quyền địa phương đẩy nhanh quy hoạch khu nghĩa trang cho các thôn, buôn; đầu tư bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số; Tăng cường quản lý môi trường, nhất là việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nay Y Blung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; đồng thời đề nghị bà con nhân dân không nên sang nhượng đất; lưu ý cán bộ địa phương gương mẫu, nhiệt tình khi phục vụ và tiếp xúc với nhân dân □

TIN TRONG NƯỚC

1. Thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính

Ngày 10/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Cụ thể:

Hồ sơ thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi bao gồm các thành phần hồ sơ sau: Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP). Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được liên thông từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì đính kèm các thành phần hồ sơ thay thế theo quy định pháp luật về Hộ tịch. Trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em khác nơi thường trú của cha, mẹ (nếu được cha, mẹ đồng ý) thì đính kèm các thành phần hồ sơ theo quy định pháp luật về cư trú. Các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí bao gồm các thành phần: Tờ khai điện tử (theo Mẫu số 02 ban hành

kèm theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP). Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử được chia sẻ tự động từ cơ sở khám chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trường hợp không có Giấy báo tử thì nộp các giấy tờ thay thế theo quy định pháp luật về hộ tịch.

Nghị định quy định người nộp hồ sơ truy cập vào cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNelD, lựa chọn mục dịch vụ để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định. Kể từ ngày 01/7/2024, hồ sơ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được tiếp nhận, giải quyết theo quy định tại Nghị định 63/2024/NĐ-CP.

2. Cụ thể hoá các nhiệm vụ để phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 19/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP năm 2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW năm 2023 tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, trong đó nêu một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ cùng cấp kịp thời nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Tiếp tục quán

triệt quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, về vị trí, tầm quan trọng phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ...

Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chính quyền đề xuất, triển khai, duy trì các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các mô hình, phong trào tự quản của nhân dân, nhất là lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống; đổi mới việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở để người dân tham gia...□

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TIN THẾ GIỚI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Ngày 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Sau 3 ngày thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tiền Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay có Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và một số cán bộ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai và Phu nhân, cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân diễn ra từ ngày 18-20/8. Trong các cuộc tiếp xúc, Lãnh đạo cấp cao và địa phương của Trung Quốc, cũng như bạn bè Trung Quốc đều bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đánh giá cao

những đóng góp to lớn, quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quan hệ Việt - Trung, cũng như sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Trong chuyến thăm, Trung Quốc đã bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Đại Lễ đường nhân dân trong không khí cờ hoa rực rỡ.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam-Trung Quốc đã có cuộc hội đàm quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc, cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu của hai Đảng, hai nước đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, đây là thời điểm quan trọng để hai nước đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi phương diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc; ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; hội kiến Chủ

tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chiêu đãi do Thủ tướng Lý Cường chủ trì.

Lãnh đạo hai nước tại các cuộc gặp đã đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững theo đúng phương châm "16 chữ", tinh thần "4 tốt".

Hai bên đạt nhất trí cao về việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; coi trọng vai trò định hướng chiến lược của kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ song phương hai nước; tiếp tục đi sâu hợp tác lý luận, thông qua các cơ chế như Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, kịp thời chia sẻ những thành quả mới nhất về lý luận và thực tiễn của mỗi Đảng, mỗi nước, có ý nghĩa thiết thực đóng góp vào sự nghiệp của mỗi Đảng, mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, trong đó thúc đẩy kết nối "hai hành lang, một vành đai" với "vành đai con đường", tăng

cường kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt, đường bộ, tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, hợp tác kinh tế giữa các tỉnh biên giới, tăng cường giao lưu về cải cách doanh nghiệp nhà nước... Hai nước cũng sẽ phối hợp với nhau tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2025.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tiệc trà. Tiệc trà diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng, hữu nghị, và cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Giáo sư Bành Lệ Viên đã mời Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly thưởng thức tiệc trà, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ của Nhân dân Trung Quốc, người đồng chí thân thiết của Nhân dân Việt Nam; thăm và làm việc tại Trường Đảng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Công ty MEGVII.

Trong ngày đầu tiên tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao

của Việt Nam đã đến thăm tỉnh Quảng Đông. Tại đây, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái, thăm di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; hội kiến Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Đông Hoàng Khôn Minh và gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị mới thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã có 14 văn kiện được ký kết, đánh dấu cho sự hợp tác mới trong quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, cùng hướng tới tương lai □

Chịu trách nhiệm xuất bản

Nguyễn Hồng Phong

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện